
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันพุธท่ี 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์ สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 นิพลธ์  สะเอียบคง  
14 นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 อ านวย  สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ปราโมทย์  ผัดขัน  
19 นายอภิชาติ  สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 อภิชาติ  สร้อยเงิน  
20 นายสมาน  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาน  สะเอียบคง  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง  
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นางละอองดาว ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ ละอองดาว  ดอนแก้ว  
6 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ สะเอียคง  
7 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
8 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
9 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป(ช านาญ

การ) 
ทัศนีย์ นาระเดช  

 
 

10 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาลและ
แผนปฏิบัติการ 

เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  



11 นางรัตนา  ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันพุธท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ    
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2    
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1.  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ    
2.  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ    
3.  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ    
4.  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5.  นางละอองดาว  ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
6.  นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
7.  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
8.  นายสมศักดิ์   วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
9.  นางสาวทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
       10.นางเกศวรางค์... 
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10.  นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11.  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษาฯ  
   

 เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ได้ตรวจสอบ     

องค์ประชุม ครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  วันท่ี 14  สิงหาคม  2562 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัย วิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 11  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความใดท่ีไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพิ่มเติม      
ขอให้เสนอได้ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ในเมื่อท่ีประชุมสภาฯไม่มีสมาชิกสภาฯขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา    
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอขอมติท่ีประชุมสภาฯ    
ว่ารับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือ 
ท่ีประชุม - มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวน 20 คน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลสะเอียบสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  20  เสียง 
ไม่รับรอง    จ านวน  -     เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  -     เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

-  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 
 
 
        4.1 ขอและอนุมัติ... 
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  4.1  ขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 
- ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562   
บางหมวด บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ       เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 
โอนลด 
งานโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่ายท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคโครงการต่อเติม
โครงหลังคา อบต.สะเอียบ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 480,000 บาท โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จ านวนเงิน    
ท่ีขอโอนลด 246,000 บาท 
โอนลด 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ       
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  30,000 บาท  
โอนลด 
งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 300,000 บาท  
 
โอนเพิ่ม  งานโครงสร้างพื้นฐาน หมวดรายจ่าย ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         
โครงการก่อสร้างหอประชุม จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 1,126,000 บาท  
 

รวมจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น 1,126,000 บาท 
 

ท่ีประชุม - รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.2  ขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในการเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ช้ีแจง เหตุผลและห้วงเวลาท่ีขอเสนอขยายเวลาเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ต่อสภาฯ 
นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541      
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 ข้อ 23 และ ข้อ 24 บัญญัติให้ผู้บริหารน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 15 สิงหาคม 2562 หากไม่สามารถเสนอได้ทันให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อสภาท้องถิ่น 
เนื่องจากการจัดท างบประมาณในปีนี้มีการเป ล่ียนแปลงรายละเอียดรูปแบบงบประมาณหลายรายการ                    
จึงท าให้ การจัดท างบประมาณล่าช้า แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ  
 
 
       และเกิดประสิทธิภาพ... 
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และเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด 
จึงขอเสนอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ออกไปจนถึง วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 
เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อได้ขออนุมัตินายอ าเภอ เพื่อขอขยายเวลาการประชุมไปอีก 15 วัน เริ่มจากวันท่ี 16 สิงหาคม          
จนกว่าจะครบก าหนด 15 วัน คือถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ผมจึงขอนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในวาระ 2 วาระ 3 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 

  4.3  ติดตามโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
-ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างน าเสนอในท่ีประชุม 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดูจากรายงานบันทึกการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 จากรายการจ่ายขาดสะสมท้ังหมด 12 รายการ และตัดรายการท่ี12 ออกนั้น สร้างเสร็จไปแล้ว            
1 โครงการฝายกั้นน้ าห้วยจ าเลา หมู่ 3 ท่ีนายอ าเภอมาเปิดโครงการ ส่วนโครงการถนน 5 สายท่ีท่านนายก อบต.
สะเอียบได้ ได้น าเงินไปรวมเป็นของอาคารห้องประชุมนั้น จะสามารถจ่ายเป็นเงินสะสมหรือจ่ายจากเงินเหลือจ่าย      
ขอพิจารณาในห้องประชุม 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จ านวนเงินงบประมาณท่ีได้ไปรวมเป็นอาคารห้องประชุมไปแล้ว ส่วนโครงการถนน 5 สาย นั้น ให้ด าเนินการไปจ่าย
จากเงินสะสมได้ตามการพิจารณาของสภาฯท่ีเห็นว่ามีความจ าเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบการเบิกจ่ายฯ 
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ส่วนโครงการแหล่งน้ า 6 โครงการ หมู่ /3 / 7 / 9 / 10 / ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านไปดูหน้างาน     
ให้อีกที แล้วแจ้งกลับมาท่ีผม จะได้ท าบันทึกเสนอตามขั้นตอนทุกโครงการ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะถามอีกหรือไม่     
ถ้าไม่มีขอจบการน าเสนอ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
 4.4  พิจารณาเห็นชอบโครงการพระราชด าริ (พอ.สธ.) 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
-ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด น าเสนอในท่ีประชุม 
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด  
-จากการประชุมคณะบริหารครั้งท่ีแล้ว ส านักงานปลัดอบต.สะเอียบ ได้ออกหนังสือเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการ      
และท่านผู้น า ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต าบลสะเอียบ เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ไม่ได้มาประชุม เชิญมาเพื่ออยาก
น าเสนอโครงการพระราชด าริ (พอ.สธ.) เข้าร่วมเสนอส่งทางอ าเภอ ท่านจะเห็นชอบด้วยกับการเข้าร่วมโครงการ
พระราชด าริฯ หรือไม่ ตามโครงการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตต าบลสะเอียบ ให้สืบไปช่ัวลูกหลาน      
ให้ได้รับความรู้สู่คนรุ่นหลัง เป็นชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ /สัตว์ป่า /ของป่า/ปลา/ เห็ดป่า/ ดอกไม้ป่า/สมุนไพร/ฯลฯ 
จะเสนอเป็นช่ือโครงการอย่างเป็นทางการ ว่าอย่างไร ช่ือท้องถิ่นว่าอย่างไร  
 

        น่าจะเป็นประโยชน์... 
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 น่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นท่ี ของบรรพบุรุษเรา  
 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
 -น่าจะเป็นประโยชน์กับต าบลสะเอียบ เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ ขอความคิดเห็นของสมาชิกฯ  
 นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -ตัวอย่างบ้านแม่เต้น หมู่ 5 มีรายได้จากการขายของป่าเยอะมาก เช่น ผักหวาน เห็ดป่า เห็ดต่างๆ พอถึงช่วง
หน้าฤดูของมัน จะเป็นรายได้ให้ชาวบ้านได้มีเงินจับจ่ายใช้สอย เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-การอนุรักษ์เป็นการสงวนไว้ แต่ขายได้ หากินได้เหมือนเดิม ถ้าท าได้ ชนรุ่นหลังจะได้มีความรู้กับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชนั้นๆ 
นายศักดิ์ณรงค์ อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
-เขตติดต่อบ้านนาหลวงกับจังหวัดน่าน มีคนเมืองน่านมาขุดเอาสมุนไพรไปหลายอย่าง แต่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร     
ชาวบ้านแอบมองอยู่นานแล้ว ทรัพยากรบ้านเรามีเยอะ แต่เราไม่ทราบว่าช่ืออะไร ท าประโยชน์อะไรได้บ้าง ไม่มีใคร
สนใจจะรู้ มันจะสูญหายไปเรื่อยๆ เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 
-ทุกท่านมีค าถามจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 20 เสียง 
 
 4.5  ขอและอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงรายละเอียด 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 2561 (งานกันเงิน) ตามมติ
ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2561 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 
2561  
1.  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน โครงการขุดลอกหน้าฝาย รพช. หมู่ท่ี 5 บ้านแม่เต้น ต าบลสะเอียบ 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  งานขุดลอกหน้าฝายกว้าง 30.00 เมตร ก้นกว้าง 27.00 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1.50 เมตร     
ยาว 100 เมตร 
 -อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
  
 -ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน โครงการขุดลอกแก้มลิงล าห้วยแม่เต้น  1 ล าห้วยกว้าง 25.00 เมตร    
ลึกโดยเฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
 
2.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.โต๊ะเหล็ก 
  2.มี 2 บานประตู 
  3.มี 1 ล้ินชัก 
 

 
        -อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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-อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
 
  -ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน           
โต๊ะท างาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาด 1,067 (กว้าง) x 660 (ลึก) x 759 (สูง) มิลลิเมตร 
2. หน้าโต๊ะเหล็ก pvc  
3. พร้อมกระจกปูโต๊ะ  
4. ขาโต๊ะเหล็กสามารถปรับระดับได้  
5. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา 
ท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง 20 เสียง 
 

  4.6 พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.7  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2562  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 
- ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณางบประมาณปี 2563 พร้อมด้วย
งบประมาณราคาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
ก่อนท่ีจะด าเนินการขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ได้ช้ีแจงรายละเอียดตามระเบียบและกฎหมาย วิธีการจัดท างบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ท่ีประชุมรับทราบ
ขอเรียนเชิญครับ 
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงขอช้ีแจงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม รวมท้ังแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณพิจารณา การตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณขั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติ ให้ต้ังงบประมาณ ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
รวบรวมและจัดท างบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารจะได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นภายใน 15 สิงหาคม 2561 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ    ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระโดย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้       และการพิจารณาในวาระท่ี 2 

 
        ให้ก าหนดระยะเวลาน าเสนอ... 
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ให้ก าหนดระยะเวลาน าเสนอค าแปรญัตติ ได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา          
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์
จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย เรื่องนั้นพอสมควร เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ 
-วาระที่ 1 สภาท้องถ่ินอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อน รับหลักการก็ได้ 
-ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ังให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา                 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ี ประชุมสภาฯ 
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภา
ท้องถิ่นก าหนด ตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ    
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
-ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติร่างเดิม และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพร้อม
ท้ังรายงาน และบันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม          หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นการใด      
การสงวนความเห็น           ของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ยี่สิบส่ีช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณายกเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 

 
 -ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือแจงข้อ สงสัยต่างๆ       
เกี่ยวกับรายงานนั้น 

-ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ ท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าท่ีประชุมท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับตัวแปร
ญัตติ            หรือ เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก 
ถ้าข้อความในข้อใด    มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง 
ในสาระส าคัญท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะข้อท่ี
ขัดแย้ง    หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณา
ข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้น
ในการพิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา             ข้อท่ีได้ระงับไว้นั้น ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
ให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบส่ีช่ัวโมง ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุม
ต่อวาระท่ี 2 ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น 
-ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย      ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
       ประมาณการรายรับ... 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
-ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน     -    บาท 
-ภาษีบ ารุงท้องท่ี  จ านวน             -      บาท 
-ภาษีป้าย จ านวน        4,584        บาท 
รวมหมวดภาษีอากร  จ านวน      4,584        บาท 
 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน 12,682   บาท 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน  440    บาท 
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จ านวน  122,822 บาท 
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล  จ านวน  - บาท 
-ค่าปรับตาม พรบ.จราจร จ านวน  15,635 บาท 
-ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จ านวน  60 บาท 
-ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน  30 บาท 
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จ านวน 1,052  บาท 
-ค่าธรรมเนียมพาณิชย์เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  1,139 บาท 
-ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 36,218  บาท 
-ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย  จ านวน  1,000 บาท 
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 13,367 บาท 
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน  130  บาท  
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  จ านวน  -  บาท 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง  จ านวน  1,215 บาท 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  205,790  บาท 
 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน 346,791  บาท 
-ดอกเบ้ีย  จ านวน 339,955 บาท 
-ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี  จ านวน  6,836 บาท 
 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน 90,204  บาท 
-ค่าขายแบบแปลน  จ านวน  - บาท 
-ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(จ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า) จ านวน 90,204 บาท 
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน  - บาท 
-เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ จ านวน  - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร  รวม  17,633,271  บาท 
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน  จ านวน 448,677 บาท 
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน 9,470,649 บาท  
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน  2,598,869 บาท 
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน  36,883  บาท 
 
       ภาษีสุรา... 
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-ภาษีสุรา  จ านวน  -  บาท 
-ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  4,904,424 บาท 
-ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน  53,339 บาท 
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  38,323  บาท 
-เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  จ านวน  1,036 บาท 
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จ านวน  81,071 บาท 
 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม  15,916,820  บาท 
-เงินอุดหนุนท่ัวไป จากรัฐบาล จ านวน  3,832,422 บาท 
-อาหารเสริมนม จ านวน 907,067 บาท 
-อาหารกลางวัน จ านวน 1,965,781 บาท 
-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา จ านวน – บาท 
-การบริหารสาธารณสุข จ านวน 217,000 บาท 
-เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ านวน 1,906,128 บาท 
-เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,538,708 บาท 
-เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ จ านวน 19,530 บาท 
-เงินเดือน ผดด. จ านวน  1,118,266 บาท 
-อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน  144,000 บาท 
-ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  112,510 บาท 
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน  52,113 บาท 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. จ านวน  26,040 บาท 
-หนังสือเรียน ศพด. จ านวน 17,360 บาท 
-อุปกรณ์การเรียน ศพด. จ านวน 17,360 บาท  
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. จ านวน  37,324 บาท 
-โครงการส ารวจสัตว์  จ านวน  5,211 บาท 
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ด้านบริหารทั่วไป 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  รวม  7,564,900 บาท 
-แผนงานสาธารณสุข  รวม 616,000 บาท 
-แผนงานการเกษตร  รวม 40,100 บาท 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 467,000 บาท 
-แผนงานบริหารงานคลัง รวม 2,841,700 บาท 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,135,140 บาท 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวม 497,360 บาท 
-แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 285,000 บาท 
-งบกลาง รวม 11,034,567 บาท 
-แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,525,950 บาท 
-แผนงานเคหะและชุมชน รวม 189,743 บาท 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,197,460 บาท 
 
 
       ส าหรับรายละเอียดโครงการ... 
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ส าหรับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจสอบดูได้ในรายละเอียดงบประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรมตามเอกสาร 
ท่ีได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านก่อนวันประชุมสภาแล้วนั้น 

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณเสร็จเรียบร้อยนั้น            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 3 ว่าด้วยข้อบัญญัติ ข้อ 
47       ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลง
มติว่าจะรับหลักการ      แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย          ในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว ดังนั้นสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายซักถามอีก
หรือไม่ 
ท่ีประชุม -ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น       พ.ศ.2557 หมวด 5 ข้อ 65 วรรคแรก ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้ว ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ฯลฯ  
ผมจึงขออภิปราย วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ  ต่อไปเป็นการขอลงมติ
ที่ประชุม วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการซ่ึงตอนนี้มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อยู่ในห้อง
ประชุมตอนนี้ 20 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม เม่ือครบองค์ประชุม ผมจึงขอลงมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้      
สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563         
โปรดยกมือขึ้น  
 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 เวลา 11.30 น. 

 
หลักการ   จ านวน  20 เสียง 
ไม่รับหลักการ  จ านวน  - เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 45       วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณา วาระท่ี 2            ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ดังนั้นขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2563     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระเบียบวาระท่ี 1 แล้วนั้น 
 
       เพื่อให้เป็น... 
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เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 104 จะต้องพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ดังนั้น ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  เลขานุการสภาฯ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 103 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น      มี 2 ประเภท คือ  
1. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  
2. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย
กว่า     3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ฯลฯ  

1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 

1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
2. ตาย 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นส้ินสุดลง 
4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินลง 
5. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 

 
ข้อ 107  ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณี ท่ีมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 -การเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12              
มาใช้อนุโลม 
 
ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับ
จ านวน    ท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ก าหนด ให้เลือกรองประธานสภาคนท่ีหนึ่งก่อน           
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยวิธีตามข้อ 8  วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แต่หากได้มีการเลือกใหม่ 
เฉพาะคนท่ีได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน แล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภาประกาศคะแนน             
ต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
 
ข้อ 14 ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ัง เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และระเบียบให้ท่ีประชุมทราบแล้ว ต่อไปผม     
ขอมติท่ีประชุมให้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 256 3 ว่าควรจะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้มีคณะกรรมการสามัญ 
 
       นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ส าหรับกระบวนการต่อไป คือท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรจะมีคณะกรรมการแปรญัตติเท่าใด ขอเชิญเสนอ 
นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 -ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
4 คน  
ผู้รับรอง  1.นายสมาน  สะเอียบคง   สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 10 
            2.นายธงชัย  ปั๋นจา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีผู้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 ท่าน             
เป็นคณะกรรมการสามัญ โดยไม่มีใครเสนอเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลท่ีจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับผู้
รับรองอย่างน้อย 2 คน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1   
นายศักด์ิณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
-ผมขอเสนอ นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
 
ผู้รับรอง  1. นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
        2. นายธีระวัฒน์  สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ท่ี 1      อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอหรือเพิ่ม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ 
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที  1  ต่อไป ขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
 -ขอเสนอนายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
ผู้รับรอง  1. นายสายันต์  ขันทะบุตร   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
        2. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีก
หรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มี 
 
 
       นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอช่ือเพิ่ม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ 
นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกท่ี
ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
 -ผมขอเสนอนายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
ผู้รับรอง    1.นายพัฒน์  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
              2.นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาท่ีท่านเห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คน
ท่ี 3    อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมไม่ได้เสนอช่ือเพิ่มเติม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิก
สภา อบต.หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
ต่อไป ขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
 -ขอเสนอนายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
ผู้รับรอง  1.นายธีระวัฒน์  สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
            2.นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 อีก
หรือไม่  
ที่ประชุม  -ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมไม่ได้เสนอช่ือเพิ่มเติม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภ า 
อบต.หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
 
สรุป คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
จ านวน  4  ท่าน  ดังนี้ 
 
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
 
       เมื่อท่ีประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติ... 
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-เมื่อท่ีประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  256 3          
ครบ จ านวน 4 ท่าน คือ 
คนท่ี 1  คนท่ี 2  คนท่ี  3 และ คนท่ี  4  แล้ว  
ขั้นตอนต่อไป ผมจะท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ ท าหน้าท่ีพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
 
ดังนั้น ผมจึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ สามารถยื่น
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ต้ังแต่วันที่ 15, 16, 19  สิงหาคม พ.ศ. 2562   ได้ต้ังแต่เวลา 
08.30 น.   ถึงเวลา   16.30 น.   ได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบตามท่ีนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เสนอหรือไม่  
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบด้วยจ านวนเสียง  20  เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร  เลขานุการสภาฯ 
 -การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
ข้อ 109  ก าหนดว่า การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ  
 -ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคร้ังแรก ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.           
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ที่ประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
  4.8  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ช้ีแจงในท่ีประชุมสภาฯ 
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขาสภาฯ 
 - อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม        
ถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554)  
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
1.คณะกรรมการสามัญ ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.คณะกรรมการตรวจรายรายการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
-ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะกรรมการอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด ในกิจการซึ่งเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
 
 
       นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -ส าหรับกระบวนการต่อไป คือท่านสมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรจะมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เท่าใด ขอเชิญเสนอ 
นายสมาน  สะเอียบคง   รองประธานสภา อบต.สะเอียบ 
 -ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี จ านวน 4 คน 
ผู้รับรอง  1.นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
            2.นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีผู้เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
จ านวน 4 ท่าน 
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยไม่มีใครเสนอเพิ่มเติม ต่อไปเป็นการเสนอช่ือบุคคลท่ีจะเป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 
2 คน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เริ่มจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1 
นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
 -ผมขอเสนอนายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3  
ผู้รับรอง    1.นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
  2.นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -สมาชิกท่านใดประสง ค์ ท่ีจะ เสนอช่ือสมาชิกสภาหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี ท่านเห็นสมควร                  
ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1 อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมไม่มีการเสนอช่ือเพิ่ม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1 ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาหรือข้าราชการ       
ส่วนท้องถิ่น  ท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
 -ผมขอเสนอนายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1  
ผู้รับรอง    1. นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
     2. นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภา อบต.สะเอียบ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกหรือข้าราชการท้องถิ่นท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนท่ี 2 อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมสภาฯไม่มีการเสนอช่ือเพิ่ม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบนายวิชัย  รักษาพล        
สมาชิกสภา อบต.หมู่  1 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2 ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิก                
ท่ีท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี คนท่ี 3 พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
 
       นายธงชัย... 



-16- 
 
 
นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 -ผมขอเสนอนายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
ผู้รับรอง     1. นายพัฒน์  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
               2. นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอช่ือสมาชิกสภาหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีท่านเห็นสมควรได้รับเลือก       
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3 อีกหรือไม่  
ท่ีประชุม  -ไม่มี 
 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 -เมื่อท่ีประชุมสภาฯไม่ได้เสนอช่ือเพิ่มเติม ผมจึงถือว่าท่ีประชุมมีความเห็นชอบนาย ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร   
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3 
ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกท่ีท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี คนท่ี 4 พร้อม    
ผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  
นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
 -ผมขอเสนอนายพัฒน์   อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
ผู้รับรอง     1. นายอภิชาติ   รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
      2. นายอินจันทร์   ดอกค า   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
 
สรุป  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี ประกอบด้วย 

1. นายสมบัติ   เสาวะระ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
2. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
3. นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
4. นายพัฒน์  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 

 
เมื่อท่ีประชุมได้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี ครบจ านวน  4 ท่าน คือ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3   
และคนท่ี 4  แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปผมจะท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท าหน้าท่ีพิจารณาตรวจรายงานการประชุม 
ประจ าปี ต่อไป ผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯในวันนี้ 
มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ    20  เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  เลขานุการสภาฯ 
 -เมื่อสภาฯ ได้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจ าปี ครบตามจ านวน 4 ท่านแล้ว ก็จะได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตรวจและพิจารณารายงานการประชุม ประจ าปี ต่อไป  
 
มีสมาชิกท่านใดจะน าเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่  
 
 
       นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ  
 -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือโต้แย้งเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติในท่ีประชุมเพื่อลงความเห็นชอบในสภา
ครั้งนี้ 
มติท่ีประชุมสภาฯ  -มีมติรับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยจ านวนเสียง 20 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 
 5.1  นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภาฯ 

-แจ้งการขอขยายเวลาการประชุม สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 16 
สิงหาคม 2562 – วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ตามท่ีท่านประธานแจ้งนัดการประชุมพิจารณา วาระ 2 วาระ 3         
ในวันจันทร์ ท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา  08.30 น. 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  6.1  อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาคารหอประชุมตอนแรก คิดประมาณการไว้ว่า คงจะท าไม่ได้
แล้ว ปัจจุบันเป็นห้องประชุมท่ีแคบมากๆ บรรจุคนได้น้อย ต้อนรับแขกมากๆไม่ได้ ก็มีความละอายใจว่าท าไมมัน
ก่อสร้างไม่ได้      มองแล้วว่ามันต้อนรับคณะเยอะๆไม่ได้เลย เวลาแขกมาเยือน อบต.สะเอียบ เราต้อนรับเขาไม่เต็มท่ี 
จึงหารือกับช่าง       ประมาณการขึ้นมา 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้ง ทุกเดือน ก็จะมีท่านนายก อบต. และปลัดทุกท่ีเข้าร่วมด้วย ซึ่งเราก็ได้
ผลัดเวลา       การนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการท่ี อบต.สะเอียบมาหลายครั้งแล้ว เพราะอาคารหอประชุมเราไม่
พร้อม จึงเห็นว่ามีความส าคัญท่ีจะก่อสร้างไว้เพื่อต้อนรับแขกมาเยือน  
นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
-อาคารหอประชุมกองช่างได้ออกแบบ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นท่ีความกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร เป็นโครงสร้าง 8 
แสน ครุภัณฑ์ 4 แสน  รายละเอียดดูได้จากแบบแปลนของกองช่าง 
  6.2  ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 2563 
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-งบช่วยเหลือ อปพร.ของต าบลสะเอียบ ซึ่งเขาเป็นอาสาสมัครเข้ามาท างานให้กับชาวบ้าน มีงบประมาณช่วยเหลือด้าน
ใดบ้าง 
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-อปพร. เป็นอาสาสมัครเข้ามาท างานรับใช้ประชาชน แต่ถ้า อบต.สะเอียบใช้งาน อปพร. ก็จะมีจ่ายค่าแรงเป็นเงินให้            
ตามระเบียบการเบิกจ่าย ซึ่งทาง อบต.จ่ายให้อยู่แล้ว ถ้าไปปฏิบัติหน้าท่ีแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะมีการช่วยเหลือในอีก
กรณีหนึ่ง  เพราะมีค าส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ี 
-สอบถามคนขับเรือยนต์ ตอนนี้ไม่มีคนขับประจ าอยู่ เรื่องความปลอดภัยไม่มี  
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ได้ฝากกับทางหัวหน้าอุทยานไว้แล้ว คนขับเรือได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีอุทยานท่ีมีประสบการณ์ แต่ถ้าจะ
จ้างมาท างานตรงนี้เลย งานไม่มีตลอด จะมีช่วงไม่กี่วัน 
 
 
       นายสมศักดิ์... 
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นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-แจ้งการฝึกอบรม อปพร. ข้อมูลจ านวนคนในหมู่บ้านของท่านมีพอ 2 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ คือสูตร จ านวน อปพร. คูณ
ด้วย 2 หารด้วย 100 ยอดไม่ต่ ากว่าประชากรของแต่ละหมู่ อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 2 ของหมู่บ้าน 
นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
-เครื่องแต่งกายจะรวมอยู่ท่ีไหน 
หัวหน้าส านักปลัด 
-จะรวมเป็นโครงการอบรมเป็นภาพรวมอยู่แล้ว ไม่ได้แยกเป็นอย่างๆ 
นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. 
-ท่ีถามว่าค่าตอบแทน อปพร ท่ีช่วยเหลืองานศพ จะช่วยได้หรือไม่ คืองานศพเป็นงานของหมู่บ้าน เป็นงานขอความ
ร่วมมือช่วยเหลือกัน ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนให้ได้  
-งบประมาณบางหมวดก็ใช้หมด บางหมวดก็เหลือแต่มันสามารถเทงบประมาณกันได้ 
 
นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-งบช่วยเหลือบ้านแม่พร้าว ให้จัดซื้อวัสดุให้ แต่มันเป็นพื้นท่ีป่า จะได้หรือไม่  

 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. 
-ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของท่ี เรายังต้ังงบประมาณไม่ได้ ต้องฝากช่วยแจ้งประชาชนในหมู่บ้านตามนี้  
นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  ผอ.กองคลัง 
-โครงการใดก็ตาม ท่ียังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของท่ี ยังไม่ได้ต้องต้ังงบประมาณ ถึงอย่างไรเราก็ยังท าไม่ได้ ถึงจะต้ังไว้                
ในงบประมาณไว้แล้ว ก็ต้องรอขออนุญาตก่อนด าเนินการ ขอท าความเข้าใจไว้ก่อน ในปี 2563 นี้ก็จะมีเรื่องภาษีท่ี
จะต้องช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นภาษีค่าเช่าท่ีดินของรัฐบาล เป็นภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เขาจะประเมินจาก
กรมธนารักษ์ ใช้กี่ไร่    ต้องเสียเท่าไร พื้นท่ีเป็นของรัฐต้องเสียหมด ต้องรอฟังประกาศอีกที 
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-งบประมาณทุกๆปี ท่ีต้องขออนุญาต ท่ีเคยพูดไว้ว่าให้ขอไปก่อน เคยขอไปหรือยัง 
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. 
-โครงการได้ขออนุญาตไปทุกปีแล้ว แต่เรายังไม่ได้รับการตอบรับเป็นหนังสือ 
นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
-อุทยานเขาไม่ได้มองถึงประโยชน์ประชาชน แต่มองถึงอุทยานจะได้อะไร ขอให้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย 
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
-ท่ี อบต.ได้ให้งบประมาณหมู่บ้านละ 2 แสน บาทนั้น ได้ดูงบประมาณ ของหมู่ 4 และหมู่ 7 มีงบประมาณแค่ 1 แสน
กว่าบาท  
นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-บางหมู่บ้านท่ีงบประมาณไม่เต็ม ก็เพราะว่าหน้างานส ารวจมันเพิ่มให้ไม่ได้แล้ว ตามสภาพงานส ารวจ ถ้าหมู่บ้านไหน      
สามารถเพิ่มเพื่อให้มันเต็มได้ก็จะเพิ่มให้ ต้องดูสภาพจริงของหน้างานด้วย ของหมู่ 4 ตามสภาพหน้างานส ารวจ ไม่
สามารถเพิ่มได้อีกและแบบต้องเป็นแบบมาตรฐานเท่านั้น 
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-ในการประชุมประจ าเดือนบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ท่ี 9 ข้อบัญญัติ 2563 ขอจุดเจาะบ่อน้ าบาดาลไปเพื่อเก็บ          
ในฤดูแล้ง ท่ีมันผิดระเบียบ  ผมขอระเบียบไปช้ีแจงกับชาวบ้านด้วย อยากได้เป็นแบบแผ่นๆ จะได้ไปช้ีแจงกับชาวบ้าน
ได้ง่าย 
 
 
       สมาชิกสภาท่านใด... 
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- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 วันพุธท่ี  14 สิงหาคม           
พ.ศ. 2562  และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 14.10 น. 

 
 
 

(ลงช่ือ)         สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร        ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                         เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 

 
 
 

                                  (ลงช่ือ)     ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                            (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงช่ือ)         สมศักดิ์  วงศ์เทพ      ประธานกรรมการ 
                                                   (นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ) 
 

 
                                     (ลงช่ือ)       ศักด์ิณรงค์  อุดม        กรรมการ 
                                                 (นายศักด์ิณรงค์  อุดม) 
 

 
                                     (ลงช่ือ)         ยงค์  วิลัยรัตน์          กรรมการ 
                                                   (นายยงค์  วิลัยรัตน์) 


